



ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๑๕๖

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การเบิกจ่ายค่ายารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา

เรียน ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ

อ้างอิง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๓๔ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดยได้กำหนด

๑. หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามโครงการเบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา (ระบบ OCPA) สำหรับยา ๙ รายการ ได้แก่ Imatinib, Nilotinib, Dasatinib, Rituximab, Bortezomib, Sunitinib, Trastuzumab, Gefitinib และ Bevacizumab

๒. รายการยา ซึ่งกรณีการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก มิให้เบิกในระบบเบิกจ่ายตรง ส่วนกรณีการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน มิให้เบิกแยกต่างหากจากกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs)

๓. มิให้เบิกค่ายารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งเป็นทะเบียนยาใหม่/ทะเบียนยาชีววัตถุชนิดใหม่ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการพิจารณาปรับเข้าระบบ OCPA หรือกรอบรายการยาที่ให้เบิกจ่ายได้ตามเงื่อนไข/ข้อบ่งชี้ที่กำหนด

โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ภายหลังการประกาศใช้หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายารักษาพยาบาลดังกล่าว ปรากฏว่า สถานพยาบาลมีข้อกังวลเกี่ยวกับการกำหนดรายการยาที่มิให้เบิกในระบบเบิกจ่ายตรงค่ายารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ของหนังสือที่อ้างถึง ว่าอาจจะกระทบต่อการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคโลหิตวิทยาที่อยู่ระหว่างการรักษาด้วยยาดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการรักษา นอกจากนี้ยังมีข้อหารือกรณีที่กำหนดมิให้เบิกจ่ายซึ่งเป็นทะเบียนยาใหม่/ทะเบียนยาชีววัตถุชนิดใหม่ที่ขึ้นทะเบียนกับ อย. ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จะมีวิธีปฏิบัติหรือการตรวจสอบอย่างไร เพื่อให้การเบิกจ่ายค่ายารักษาพยาบาลเป็นไปด้วยความถูกต้อง ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อรักษาพยาบาลผู้ป่วย และเพื่อให้สถานพยาบาลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง จึงเห็นควรกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ายารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ให้สถานพยาบาลถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ผ่อนปรนการเบิกจ่ายค่ายาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ของหนังสือที่อ้างถึง สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งอยู่ระหว่างการรักษาด้วยยาดังกล่าว และมีการส่งเบิกจ่ายในระบบเบิกจ่ายตรงค่ายารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ - วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยสถานพยาบาลยังคงเบิกจ่ายในระบบเบิกจ่ายตรงค่ายารักษาพยาบาลได้จนผู้ป่วยสิ้นสุดการรักษาด้วยยาข้างต้น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยสำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สทส.) จะดำเนินการแจ้งรายชื่อผู้ป่วยที่สามารถเบิกจ่ายในระบบเบิกจ่ายตรงค่ายารักษาพยาบาลได้ให้สถานพยาบาลทราบ

๒. ให้สถานพยาบาลตรวจสอบบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งเป็นทะเบียนยาใหม่/ทะเบียนยาชีววัตถุชนิดใหม่ที่ขึ้นทะเบียนกับ อย. ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จากเว็บไซต์ของ สกส. (www.chi.or.th) ซึ่งบัญชีดังกล่าวจะแสดงรายการยาพร้อมรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองสวัสดิการรักษายาบาล
กลุ่มงานนโยบายสวัสดิการรักษายาบาล
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๘๕๐-๑
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๕๗